

เชียงรายเปิดตัวทุ่ม100ล.จกกีฬาแห่งชาติ น.8

เชียงรายพลิกโฉมทุ่ม100ล. เจ้าภาพกีฬาชาติแย่งรวบวันชิงเงินล้าน

เชียงราย ประกาศพร้อมเจ้าภาพ “เจียงฮายเกมส์” กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ในประวัติศาสตร์จังหวัด 18-28 พ.ย. ทุ่มงบมากกว่า 100 ล้านบาท เตรียมพลิกโฉมการจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติต่างจากที่ผ่านมา ชูสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ และสปอร์ตส์ ทิวริซึม เป็นหัวใจหลัก ผสมผสานศิลปะอันโดดเด่นและชินชิวของจังหวัด นายกกีฬาจังหวัด ตั้งเป้า 45 ทอง ลุ้นติดท็อป 3 บนตารางเหรียญ ด้าน ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เตรียมประกวดรีชบวนภายในจังหวัดที่ 1 กว่า 1 ล้านบาท

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายวิชวุฒิ ไชยะพิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬา เป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย, นายประจัญ ปรัญญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย, นายปัญญา นรินทรกุล ประธานกรรมการ

บมจ.เวิร์คพอยท์ และ ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2554 ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำตกเกมส์” ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok) เมื่อ 25 ก.ย. 61

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากการได้พูดคุยกับทุกๆ ฝ่ายแล้ว เชื่อว่าครั้งนี้งานกีฬาจะเป็นยิ่งกว่างานกีฬา ทางจังหวัดเชียงรายมีสิ่งล้ำค่ามากมายที่พร้อมจะสร้างความยิ่งใหญ่และความประทับใจให้แก่ทุกๆ คน สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ นอกจากเรื่องของกีฬาแล้วคือเรื่องของศิลปะและการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้น หรือ สปอร์ตส์ ทิวริซึม ตามความตั้งใจของรัฐบาลและทางอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ รวมทั้งชาวจังหวัดเชียงราย นี่คือจุดเด่นจุดแข็งของทางจังหวัดเจ้า

ภาพ เชียงราย ครั้งนี้

ด้าน นายประจัญ ปรัญญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ต้องบอกว่าเชียงรายตอนนี้พร้อมที่สุดใน 3 โลก ด้วยความที่ทางเชียงรายเป็นเจ้าภาพครั้งล่าสุด เมื่อปี 2531 ซึ่งนี่ก็เป็นเวลากว่า 30 ปีแล้วที่เชียงรายได้รับโอกาสอีกครั้ง และก็ไม่ว่าหลังจากครั้งนี้แล้วจะกลับมาถึงคิวของเชียงรายอีกทีเมื่อไหร่ ดังนั้นครั้งนี้เชียงรายหวังจะทำทุกอย่างออกมาให้ยอดเยี่ยมที่สุดและทุกคนต้องประทับใจที่สุดสมกับ 30 ปี ที่รอคอย

ขณะที่ นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เผยว่า ชันต้นทางจังหวัดเชียงรายมีงบประมาณเพียงๆ ในการจัดการทุกอย่างอยู่ที่ 64 ล้านบาท แต่ทางจังหวัดได้งบประมาณมาช่วยสนับสนุนจากหลากหลายทาง อาทิ สิทธิประโยชน์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย, งบประมาณจาก ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ รวมทั้งแรงสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดรวมแล้วเชียงรายจะมีงบประมาณในการเนรมิตการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้มากกว่า 100 ล้านบาท ส่วนเรื่องของผลงานการแข่งขันของนักกีฬาจังหวัดเชียงรายนั้น ทางจังหวัดตั้งเป้าไว้ว่าที่นักกีฬาเชียงรายจะคว้าได้ 45 เหรียญทอง เป็นอย่างน้อย ซึ่งมีโอกาสดิตท็อป 3 อันดับแรกของตารางเหรียญรวมหลังจบการแข่งขันได้เลยทีเดียว

ส่วน ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ชาวเชียงราย กล่าวว่า ตนได้ร่วมกับสมาคมชาวศิลปะ จัดประกวดรีชบวนศิลปะวัฒนธรรม 18 อำเภอ ในวันที่ 28 ต.ค. 61 ซึ่งนอกจากเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอันสวยงามของจังหวัดแล้ว ยังถือเป็นการโปรโมตการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นให้คนภายในจังหวัดรู้สึกตื่นตัวด้วย โดยรีชบวนที่ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลถึง 1 ล้านบาท พร้อมได้เข้าร่วมชบวนพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

“ในฐานะที่เชียงรายเป็นเมืองที่มีศิลปินมากที่สุด และเป็นเมืองวัฒนธรรมล้านนา ดังนั้นพิธีเปิดย่อมต้องยิ่งใหญ่ อลังการ ไม่เหมือนจังหวัดใดๆ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมพิธีเปิดนับหมื่นคน โดยจังหวัดเชียงรายได้เตรียมจ้อแอลอีดีรอบสนามกีฬา



เจียงฮายเกมส์ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย วิชวุฒิ ไชยะพิช ผอ.ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย, ประจัญ ปรัญญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, รัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย, ปัญญา นรินทรกุล ประธานกรรมการ บมจ.เวิร์คพอยท์ เ็นเทอร์เทนเมนต์ และ ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2554 ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำตกเกมส์” ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok) เมื่อ 25 ก.ย. 61

จังหวัดเชียงราย รองรับผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้ทุกคนได้เห็นพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง ซึ่งครั้งนี้ทางผมได้รับความช่วยเหลือจาก คุณปัญญา นรินทร์กุล ประธานกรรมการ บมจ.เวิร์คพอยท์ ที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกการจัดการเรื่องของพิธีเปิดและปิดการแข่งขันครั้งนี้ทั้งหมด ดังนั้นการถ่ายทอดสดของพิธีเปิด-ปิด จะสามารถรับได้จากทางช่องทางต่างๆ ของเวิร์คพอยท์ได้อีกด้วย ซึ่งทางคุณปัญญาได้บอกแล้วว่า จะจัดการออกมาให้เป็นพิธีการที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ส่วนเรื่องงบประมาณก็สามารถพูดคุยกันได้ จุดนี้เป็นการช่วยเหลือทางจังหวัดเชียงราย ได้มากจริงๆ ก็ต้องขอขอบคุณ คุณปัญญา นรินทร์กุล และบริษัทเวิร์คพอยท์ มา ณ ที่นี้” ดร.เฉลิมชัย กล่าว

สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-28 พ.ย. 61 ภายใต้คำขวัญ “มิตรภาพและความภาคภูมิใจ” โดยมี แมง 4 หู 5 ตา สัตว์ในตำนานของเชียงราย ชื่อว่า “คำสุข” เป็นมาสคอตประจำการแข่งขัน ทำการชิงชัย 45 ชนิดกีฬา แบ่งสนามแข่งขันออกเป็น 6 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ที่ 1

สนามกีฬาากลางจังหวัดเชียงราย, ศูนย์ที่ 2 สนามกีฬาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย, ศูนย์ที่ 3 สนามกีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ศูนย์ที่ 4 สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ศูนย์ที่ 5 สนามกีฬาสังกัดสถานศึกษาและภาคเอกชน และศูนย์ที่ 6 สนามกีฬานอกพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมี 2

จังหวัดที่สนับสนุนการจัดแข่งขัน ได้แก่ จ.พะเยา จัดแข่งขันจักรยานดาวนฮิลล์ และจักรยานบีเอ็ม-เอ็กซ์, จ.เชียงใหม่ จัดแข่งขันจักรยานประเภทคู่และโบว์ลิ่ง

ส่วนการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำตกเกมส์” จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-22 ม.ค. 62 โดยมี “แมงมันคำ” เป็นมาสคอตประจำการแข่งขัน ชิงชัย 19 ชนิดกีฬา แบ่งสนามแข่งขันออกเป็น 4 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ที่ 1 สนามกีฬาากลางจังหวัดเชียงราย, ศูนย์ที่ 2 สนามกีฬาสังกัดเทศบาลนครเชียงราย, ศูนย์ที่ 3 สนามกีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศูนย์ที่ 4 สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย